



จดหมายข่าว สมาคมคนรักภาษาไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เรียน สมาชิกสมาคมคนรักภาษาไทยทุกท่าน

สวัสดิ์ค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน ต้องขอโทษที่ขาดการติดต่อไปนาน ด้วยสาเหตุที่คณะกรรมการของเรามีภารกิจทางโรงเรียนต้องรับผิดชอบมากจนไม่สามารถปลีกเวลาส่งจดหมายข่าวได้ แต่ภารกิจของสมาคมโดยเฉพาะเรื่องการค้าเงิน โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งเหมือนเดิม เมื่อวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาสมาชิกของเราที่ดำเนินโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ก็ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) โดยอดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรี(พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์) เป็นจำนวนถึง ๑๐ คน ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับในโอกาสเดียวกันกับที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑ และย้อนไปในปี ๒๕๕๒ชาวหมอภาษาที่ได้รับเกียรติคุณบัตร “ผู้มีผลงานส่งเสริมสร้างสรรค์ภาษาไทย” จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจสำหรับโครงการและสมาคมของเราเป็นอย่างยิ่ง จึงขอส่งข่าวให้ทุกท่านทราบและขอให้กำลังใจให้ทุกท่านช่วยกันดำเนินงาน “หมอภาษา” เพื่อเด็กและเยาวชนของเราจะได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาภาษาไทยต่อไป ซึ่งทุกๆปีเราก็จะพิจารณาคัดเลือกท่านสมาชิกที่รายงานผลการดำเนินงานมายังสมาคมฯและมีผลการดำเนินงานดีมีประสิทธิภาพ ทำงานอย่างเสียสละทุ่มเทและต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในช่วงเวลาที่ผ่านมารเราได้พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น โดยพัฒนาพ่อแม่ เป็น “ครูสอนพิเศษสายพันธุ์ใหม่” ช่วยครูสอนภาษาไทยอยู่ที่บ้านอีกแรงหนึ่งในโครงการ “ครูแม่สอนภาษา : การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสายใยครอบครัว” และพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนในระดับชั้น ป.๒ – ป.๖ และ ม.๑ – ม.๓ ซึ่งได้จัดทำเป็นซีดีเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับชั้น ม.๑ – ม.๓ และได้จัดส่งมาให้เป็นของสมนาคุณ สำหรับสมาชิกทุกท่านพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

อนึ่งสมาคมได้รับการร้องขอให้จัดอบรมผู้นำเยาวชนหมอภาษาให้อีก เนื่องจากหมอภาษาต้นฉบับรุ่นเก่าๆที่มีฝีมือจบจากโรงเรียนไปหมดแล้ว ยังมีอยู่ก็เป็นหมอที่โรงเรียนอบรมขึ้นเองยังขาดความมั่นใจ ยังไม่ได้ “ใบประกอบวิชาชีพหมอภาษา” จากโครงการใหญ่ จึงต้องการให้ฟื้นฟูบทบาท โดยฝึกอบรมแบบเข้มให้อีกรอบ จึงขอเชิญชวนมายังท่านสมาชิกทุกท่านเพื่อจัดส่งนักเรียนหรือครูไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ในวันที่ ๓๐ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังมีรายละเอียด ตามเอกสารสมัครที่ส่งมาพร้อมจดหมายนี้ หากท่านสนใจโปรดส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมมายังสมาคม ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ และกรุณาติดตามข่าวสารอบรมอย่างต่อเนื่องทาง [wwwMorphasa.com](http://www.Morphasa.com) หรือประสานงานกับสมาคมทางอีเมล siriwan_morphasa@hotmail.com

ท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลความสุขสวัสดิ์ให้แก่ท่านสมาชิกและครอบครัวพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยไว้ให้มั่นคงยั่งยืนงตลอดไป

ศิริวรรณ ฉายะเกษตริน

อุปนายกสมาคมคนรักภาษาไทย

หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน